

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96 /BC-BPC

Thăng Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo số 598/BC-UBND, ngày 22/11/2023 của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024

Kính gửi : Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 598/BC-UBND, ngày 22/11/2023 của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra nội dung về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội như sau:

I. Về nội dung báo cáo:

1. Về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung, công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, địa phương, ở một số lĩnh vực vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đạt thấp 64,1% (Chi nhánh VP đăng ký đất đai Thăng Bình 61,2%; Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện 57,9%; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 57,3%; Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện 46,4%); trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu một số nơi chưa kịp thời.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch; đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất việc Chấp hành Chỉ thị số 22/CT-UBND và Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Quốc phòng - an ninh và nội chính:

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở được tăng cường, giao quân đạt chỉ tiêu 100%, tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 đảm bảo theo kế hoạch, xem xét tuyên dương khen thưởng động viên các thanh niên viết đơn tự nguyện nhập ngũ. Các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện, nhất là việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện,..

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nổi lên một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

Tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội tăng mạnh về số vụ, tính chất, mức độ nguy hiểm gia tăng, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tinh vi hơn. Các tệ nạn xã hội như sử dụng trái phép chất ma túy, cờ bạc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, tài sản; khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp.

Tình hình vi phạm, tội phạm cũng như tranh chấp dân sự tăng cao, tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra nhiều, đặc biệt là tình trạng thanh niên tụ tập nhóm chuẩn bị hung khí để tham gia đánh nhau, các tội phạm khác với tính chất, mức độ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Sự gia tăng hành vi phạm tội chủ yếu là do một bộ phận thanh thiếu niên bị ảnh hưởng xấu bởi mạng xã hội, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình; một số người lười lao động nhưng thích hưởng thụ; công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm còn chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao; một số lái xe, chủ xe, người dân chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Tiếp tục có các giải pháp để kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông bền vững.

Tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa nghiêm, chưa triệt để, chưa thi hành 76/210 quyết định, chiếm 36,19%, chưa đề ra giải pháp thực hiện đem lại hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật.

Ban kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cháy rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá hoại lấn chiếm rừng phòng hộ.
2. Các ngành chủ động nắm chắc tình hình, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp để kịp thời có phương án xử lý; chú trọng công tác bảo đảm an ninh nông thôn. Các cơ quan phối hợp tốt với TAND trong giải quyết các vụ án tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và thực hiện quy định của pháp luật tố tụng trong việc cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan để Tòa án giải quyết đúng pháp luật.
3. Chỉ đạo các xã khắc phục những hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Thông báo số 3019/TB-UBND, ngày 06/11/2023 của UBND huyện về kết luận nội dung kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.
4. Thực hiện khắc phục các kiến nghị sai phạm và phòng ngừa của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong quá trình kiểm sát.

5. Kịp thời củng cố cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, địa phương và Trường học nhằm đảm bảo thực tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

II. Đối với nghị quyết:

1. Căn cứ pháp lý và thẩm quyền quyết định:

Dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024, có đầy đủ căn cứ theo các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc HĐND huyện xem xét ban hành Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 là đúng thẩm quyền quy định của pháp luật, là cơ sở để UBND huyện và các ngành triển khai tổ chức thực hiện.

2. Nội dung nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết đã phản ánh được những nội dung chủ yếu của các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp; nêu rõ những chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với Nghị quyết của Đảng, chủ trương của nhà nước và phù hợp với Hiến pháp và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.

Về chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được đề ra tại Nghị quyết 34/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022, có 06 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, 02 chỉ tiêu chưa được đánh giá (số liệu tính đến ngày 15/12/2023), trong đó có chỉ tiêu ba năm liền không đạt. Đề nghị UBND huyện đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện đạt chỉ tiêu giao năm 2024.

Ban thống nhất đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo và dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.



Đoàn Văn Tùng